



ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง เจตนารมณ์ “สค.สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม” เพื่อเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. (๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายทอดแผนแม่บทดังกล่าว สู่แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ โดยจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดให้มีการส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม โดยเน้นให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างคุณธรรม และหล่อหลอมให้บุคลากรประพฤติตนตามคุณธรรมดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทดังกล่าวข้างต้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน โดยมีคุณธรรม เป็นแนวทาง ดังนี้

๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีวินัยต่อองค์กรและสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย

๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นและยืนหยัดในการรักษาความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้สำนัก/สถาบัน/กลุ่มงานเกิดความเสียหาย เพื่อสร้างชื่อเสียงเรื่องการเป็นองค์กรคุณธรรม

๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใช้หน้าที่ของตนด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน และเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

โดยขอประกาศเจตนารมณ์ “สค.สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม” ที่จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความร่วมมือและบูรณาการในการขับเคลื่อนคุณธรรมกับทุกสำนัก/สถาบัน/กลุ่มงาน อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร พร้อมสร้างความมั่นใจและศรัทธาแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานตลอดไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ